

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวานผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามาตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิดจะรับฟังความรู้ของคุณด้วยความใส่ใจอย่างมาก พวกเขาจะเข้าใจทุกสิ่งจากสัญญาณ
- คำถาม:** ลูกจะตระหนักรู้ได้อย่างไรว่าดวงวิญญาณนั้นใกล้ชิดกับครอบครัวเทพหรือห่างไกล?
- คำตอบ:** ดวงวิญญาณที่เป็นของครอบครัวเทพของคุณจะยอมรับประเด็นของความรู้ทั้งหมดและจะไม่กลับมาสับสน ยิ่งพวกเขาทำความเลื่อมใสศรัทธามากเท่าไรพวกเขาก็จะยิ่งพยายามเข้าใจมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นลูกๆ ควรจะจับชีพจรของคนก่อนที่จะรับใช้เขาหรือเธอ

โอม ซานติ พ่อทางจิตหนึ่งนี้และอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต ลูกๆ เข้าใจว่าพ่อทางจิตนั้นไม่มีตัวตนและท่านนั้นกำลังอธิบายแก่เราผ่านร่างนี้ นั่น ดวงวิญญาณไม่มีตัวตนด้วยเช่นกันและนั่นรับฟังผ่านร่างนี้ เวลาที่พ่อทั้งสองอยู่ด้วยกัน ลูกๆ รู้ว่าทั้งสองพ่ออยู่ที่ไหน ลูกๆ รู้จักพ่อที่สามของคุณด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้หนึ่งดีกว่าผู้หนึ่ง แต่อีกผู้หนึ่งนั้นดีที่สุดในสิ่งนี้ตามลำดับกันไป ดังนั้นลูกได้เคลื่อนออกจากความสัมพันธ์ของพ่อทางโลกของคุณและเวลานี้ลูกมีความสัมพันธ์กับพ่อทั้งสอง พ่อหนึ่งนี้และบอกลูกว่าคุณสามารถอธิบายแก่ผู้คนอย่างไร ผู้คนมากมายมาหาลูกที่งานออกร้านและนิทรรศการ ลูกๆ รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกสามารถรู้ได้อย่างไรว่าบางคนใช้ 84 ชาติเกิดหรือ 10 ชาติเกิดหรือ 20 ชาติเกิด? เวลาที่ลูกๆ เข้าใจว่าผู้ที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามากมายตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจะได้รับผลที่ดีของสิ่งนั้นรวดเร็วเช่นกัน หากพวกเขาทำความเลื่อมใสศรัทธามาน้อยกว่าหรือเริ่มช้ากว่าเล็กน้อยพวกเขาก็ได้รับผลที่น้อยกว่าและช้ากว่าเล็กน้อย บาบากำลังอธิบายสิ่งนี้แก่ลูกๆ ผู้ที่ทำงานรับใช้ ถามพวกเขาว่า: ท่านคือผู้คนของบาร์ตและดังนั้นท่านชื่อในเหล่าเทพหรือไม่? เคยมีอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ในบาร์ต ผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิดและได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามาตั้งแต่สิ่งนั้นเริ่มขึ้นจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปอยู่ที่นั่นอย่างแท้จริง พวกเขาจะรับฟังด้วยความใส่ใจอย่างมาก คนอื่นจะมาและมองดูรอบๆ และแล้วก็จากไปโดยไม่ถามอะไรเลย เป็นราวกับว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในสติปัญญาของพวกเขา ดังนั้นจะเข้าใจได้ว่าพวกเขายังไม่ได้เป็นของที่นี่ ต่อมาพวกเขาอาจจะเข้าใจ บางคนเข้าใจและพยักหน้าทันทีว่า: การคำนวณของ 84 ชาติเกิดนี้ถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริง พวกเขาถามว่า: ฉันจะเข้าใจได้อย่างไรว่าฉันได้ใช้ 84 ชาติเกิดครบแล้ว? อัจชะ หากไม่ใช่ 84 ชาติเกิด ท่านอาจใช้ 82 ชาติเกิด แต่อย่างน้อยท่านจะเข้าไปสู่ศาสนาเทพ หากสติปัญญาของพวกเขาไม่ยอมรับอย่างมากที่สุดก็เข้าใจได้ว่าพวกเขาไม่ได้ใช้ 84 ชาติเกิด ผู้ที่อยู่ห่างไกลกว่าจะรับฟังความรู้ที่น้อยกว่า ผู้ที่ทำความเลื่อมใสศรัทธามากกว่าจะพยายามรับฟังความรู้ให้มากขึ้นและจะเข้าใจความรู้ได้อย่างรวดเร็ว หากบางคนเข้าใจน้อยกว่าลูกควรตระหนักว่าพวกเขาจะมาในภายหลัง พวกเขาต้องเคยเริ่มทำความเลื่อมใสศรัทธาช้ากว่าเล็กน้อย ผู้ที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามากมายจะเข้าใจผ่านสัญญาณ ละครันนี่ยังคงชำระต่อไป ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเลื่อมใสศรัทธา บาบานี้ทำความเลื่อมใสศรัทธามากที่สุด ผู้ที่ได้ทำความเลื่อมใสศรัทธามาน้อยกว่าจะได้รับผลน้อยกว่าประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดต้องเป็นที่เข้าใจ ผู้ที่มีสติปัญญาที่หยาบไม่สามารถซึมซับสิ่งเหล่านี้ งานออกร้านและนิทรรศการจะเฝ้าแต่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในภาษาที่แตกต่างกันทั้งหมด ลูกต้องอธิบายให้กับทุกคนในโลก ลูกคือผู้เผยแพร่และผู้นำศาสนาที่แท้จริง ผู้ก่อตั้งศาสนาเหล่านั้นไม่ได้ทำสิ่งใด พวกเขาไม่ใช่กुरु พวกเขาเรียกตนเองว่ากुरुแต่พวกเขาไม่ใช่ผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ สถาบันของพวกเขาไม่มีอยู่ในเวลาที่พวกเขา มา และดังนั้นพวกเขาจะให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ใคร? กुरुคือบางคนผู้ที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ บางคนผู้ที่พาดวงวิญญาณจากโลกแห่งความทุกข์นี้ไปสู่อาณาจักรแห่งความสงบ พระคริสต์ ฯลฯ จะไม่ถูกเรียกว่ากुरु พวกเขาเป็นเพียงผู้ก่อตั้งศาสนา พวกเขาไม่มีตำแหน่งอื่น เพียงผู้ที่มาก่อนและสะโตประธานและผู้ที่ผ่านมาสภาพสะโต ราโจ และตาโมเท่านั้นที่มีตำแหน่ง ในขณะที่ผู้อื่นเพียงแค่มาร่วมและก่อตั้งศาสนาของพวกเขาและยังคงกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ เมื่อทุกคนอยู่ในสภาพตาโมประธานของพวกเขาอีกครั้ง พ่อก็มาและทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และพาพวกเขากลับไป เมื่อลูกกลับมาบริสุทธิ์แล้วลูกก็ไม่สามารถอยู่ในโลกที่ไม่บริสุทธิ์ได้ ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์จะไปสู่การหลุดพ้นและแล้วเข้าไปสู่ชีวิตของการหลุดพ้น พวกเขาพูดว่าท่านคือผู้ให้การหลุดพ้นและผู้นำทาง แต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น หากพวกเขาเข้าใจความหมายของสิ่งนั้นพวกเขาจะรู้จักท่าน คำพูดที่ลูกใช้ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้คงอยู่ในยุคทอง สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ในละครเช่นกัน พวกเขาทั้งหมดยังคงเล่นบทบาทของตนเองต่อไป ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สามารถได้มาซึ่งการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ เวลานี้ลูกกำลังได้รับความรู้นี้ พ่อพูดว่า: พ่อมาแต่ละวงจรในการบรรจบกันของทุก

วงจร นี้ถูกเรียกว่ายุคบรรจบพบกันที่ทำให้คุณประโยชน์มากที่สุด ไม่มียุคอื่นที่ทำให้คุณประโยชน์ การบรรจบกันของยุคทอง และยุคเงินไม่มีความสำคัญ เมื่อสุริยวงค์ผ่านไปและแล้วก็เป็นการจักรของจันทรวงค์ เมื่อจันทรวงค์เปลี่ยนไปเป็นวง สกูลพ่อค้า จันทรวงค์ก็เป็นอดีต ไม่มีใครรู้ว่าลูกจะกลายเป็นอะไรหลังจากนั้น สามารถเข้าใจได้จากภาพลักษณ์ที่ยังคง อยู่ว่าผู้ที่เป็นของสุริยวงค์เป็นบรรพบุรุษของเรา และคนอื่นเป็นส่วนหนึ่งของจันทรวงค์ ผู้คนเหล่านั้น(สุริยวงค์)เป็น จักรพรรดิ และผู้อื่น(จันทรวงค์)เป็นราชา ผู้คนเหล่านั้นมั่งคั่งมาก ในขณะที่ผู้คนเหล่านี้ (จันทรวงค์)สอบตก สิ่งเหล่านี้ ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ใดๆเลย เวลานี้พ่อหนึ่งทีนี้และอธิบายแก่ลูก ทุกคนพูดว่า: ปลดปล่อยเรา! ชำระเราให้บริสุทธิ์! พวกเขาไม่ร้องขอความสุขเนื่องจากความสุขได้ถูกประณามไว้ในคัมภีร์ ทุกคนถามว่า: ฉันสามารถมีความสงบในจิตใจได้ อย่างไร? เวลานี้ลูกๆเข้าใจว่าลูกได้รับทั้งความสุขและความสงบ ที่ใดก็ตามที่มีความสงบก็มีความสุขด้วยเช่นกัน และที่ใดก็ตามที่ไม่มีความสงบก็มีความสุขด้วยเช่นกัน ในยุคทองมีทั้งความสงบและความสุข ในขณะที่ที่ที่มีความทุกข์และความไม่สงบ พ่อหนึ่งทีนี้และอธิบายสิ่งนี้ มายาราวินได้ทำให้สติปัญญาของลูกตกต่ำอย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ใน ละครด้วย พ่อพูดว่า: พ่อถูกผูกไว้กับละครด้วยเช่นกัน เวลานี้พ่อกำลังเล่นบทบาทของพ่อ สิ่งนี้คงอยู่ในเวลานี้เท่านั้น ลูก พูดว่า: บาบามีเพียงท่านเท่านั้นที่มาทุกๆ วงจรและทำให้เราบริสุทธิ์และสูงส่งจากไม่บริสุทธิ์และเสื่อมทราม ลูกกลับมา เสื่อมทรามด้วยราวัน เวลานี้พ่อมาและเปลี่ยนมนุษย์ไปเป็นเทพ เพียงพ่อเท่านั้นที่มาและอธิบายแก่ลูกถึงนัยสำคัญของคำ สรรเสริญในเพลง พวกเขาหนึ่งบนบัลลังก์อมตะแต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น บาบามีอธิบายแก่ลูกแล้วว่า เป็น ดวงวิญญาณผู้ที่เป็นภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ ร่างกายนี้คือพาหนะของดวงวิญญาณนี้ ภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ ภาพลักษณ์ ที่ไม่เคยประสบกับความตายกำลังนั่งในร่างนี้ ความตายจะไม่มาหาลูกในยุคทอง จะไม่เคยมีความตายก่อนเวลาอันควรที่ นั้น นั่นคือดินแดนแห่งความเป็นอมตะในขณะที่นี่คือดินแดนแห่งความตาย ไม่มีใครเข้าใจความหมายของ “ดินแดน อมตะ” หรือ “ดินแดนแห่งความตาย” พ่อพูดว่า: พ่ออธิบายทุกสิ่งแก่ลูกในวิธีที่ง่ายดายมาก เพียงแค่จดจำพ่อผู้เดียวและ ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ผู้รู้และผู้เลื่อมใสศรัทธาร้องเพลงว่า: โอ้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์! พวกเขาเรียกร้องเรียกหาพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ “ไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนก็ตามพวกเขาจะร้องตะโกนออกมาอย่างแน่นอนว่า: “ผู้ชำระให้บริสุทธิ์”” สัจจะไม่สามารถซ่อนเร้นได้ ลูกรู้ว่าพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ได้มาแล้วและกำลังแสดงหนทางแก่เรา วงจรที่แล้วเช่นกันท่านพูดว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็น ดวงวิญญาณและจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและลูกจะกลับมาสะอาดประจักษ์ ลูกทั้งหมดคือคูรักของผู้เป็นที่รัก เดียว คูรักเหล่านั้นเป็นเพียงของชาติเกิดเดียวในขณะที่ลูกทั้งหมดมีความรักต่อผู้เดียวนั้นเป็นเวลาหลายชาติเกิด ลูกได้ จดจำท่านและพูดว่า: โอ้ พระผู้! พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประจักษ์ จากพ่อเท่านั้นที่ลูกจะร้องขอบางสิ่ง เมื่อดวงวิญญาณ กลับมาไม่มีความสุขพวกเขาจดจำพ่อ ไม่มีใครที่อยู่ในความสุขจะจดจำท่าน ทุกคนจดจำท่านเมื่อพวกเขาไม่มีความสุข “บาบาโปรดมาและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์” เช่นที่พวกเขาไปหาครูของเขาและพูดว่า “ได้โปรดให้ลูก แก่เราด้วย!” อัจชะ ถ้าพวกเขาได้รับลูกพวกเขาก็จะกลับมามีความสุขมาก อย่างไรก็ตามหากพวกเขาไม่ได้รับลูกพวกเขา จะพูดว่า “นี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า!” พวกเขาไม่เข้าใจละครเลย หากพวกเขาพูดถึงละครพวกเขาควรจะรู้ทุกสิ่ง ลูก รู้จักละคร ไม่มีใครอื่นรู้สิ่งนี้ ไม่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ใด ละครหมายถึงละครนี้ ลูกต้องรู้ถึงตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบ พ่อพูดว่า: พ่อมาทุกๆ 5,000ปี สี่ยุคหนึ่งเท่ากันอย่างสมบูรณ์ มีการให้ความสำคัญกับสวัสดิกะด้วยเช่นกัน มีการวาด สวัสดิกะไว้บนบัญญัติแยกประเภท(สมุดบัญญัติ)ที่พวกเขาเก็บไว้ นี่คือนิยามแยกประเภทที่เราทำกำไรของเราและแล้วก็ไปสู่ การขาดทุนด้วย จากการขาดทุนเราได้มาถึงสภาพของการสูญเสียทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงในเวลานี้ นี่คือการละเล่นเกี่ยวกับ ชัยชนะและพ่ายแพ้ หากมีพลาณามัธยมดีและความมั่งคั่งก็มีความสุข อย่างไรก็ตามหากมีความมั่งคั่งแต่ไม่มีพลาณามัธยมดี และแล้วก็ไม่มีความสุข พ่อให้ทั้งพลาณามัธยมดีและความมั่งคั่งแก่ลูก และดังนั้นลูกก็มีความสุขด้วยเช่นกัน เมื่อใครบาง คนออกจากร่างของเขาพวกเขาบอกว่าดวงวิญญาณได้ไปสวรรค์แล้ว แต่ภายในพวกเขาก็ประสบกับความทุกข์ อย่างไรก็ตามพวกเขาควรจะมีแม้กระทั่งความสุขมากขึ้น ทำไมพวกเขาจึงเชิญดวงวิญญาณนั้นให้กลับมายังนรกที่นี้? พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เวลานี้พ่อมาและอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้แก่ลูก ท่านอธิบายความลับของเมล็ดและต้นไม้มแก่ลูก ไม่มีใครสามารถสร้างรูปภาพของต้นไม้มเช่นนั้นได้ ผู้นี้ไม่ได้สร้างสิ่งนั้นขึ้นมาหรือไม่ได้เรียนรู้สิ่งนั้นจากครู หากท่านได้ เรียนสิ่งนั้นจากครู ครูนั้นก็จะมีสาวกอื่นๆอีกมากมาย ผู้คนคิดว่าครูบางคนต้องเคยสอนสิ่งนี้ทั้งหมดแก่เขา หรือพวกเขา คิดว่าพลังบางอย่างของดวงวิญญาณสูงสุดต้องเข้ามาในเขา อย่างไรก็ตามพลังบางอย่างของดวงวิญญาณสูงสุดจะเข้ามาใน เขาได้อย่างไร? ผู้ที่นำสงสารไม่เข้าใจสิ่งใดเลย พ่อเองกำลังนั่งที่นี้และบอกทุกสิ่งแก่ลูก พ่อบอกลูกว่าพ่อเข้ามาในร่างกาย ที่แก่ชราที่ธรรมดา พ่อมาเพื่อสอนลูก ผู้นี้ก็ฟังด้วยเช่นกัน: ความใส่ใจของเขายู่ที่พ่อ เขาก็เป็นนักเรียนเช่นกัน เขาไม่ได้ เรียกตนเองว่าสิ่งอื่นใด พร้อมกับกับการเป็นพ่อของมวลมนุษย์เขาก็เป็นนักเรียนด้วยเช่นกัน แม้ว่าเขามีนิมิตของการทำลาย ล้างเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใดเลย เขามาทำความเข้าใจทุกอย่างที่ละน้อย เช่นเดียวกับที่ลูกเข้าใจในเวลานี้ พ่ออธิบายแก่ลูกและ ผู้ที่อยู่ระหว่างกลางก็เข้าใจอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน เขายังคงศึกษาเล่าเรียนต่อไป นักเรียนแต่ละคนทำความพยายามที่

จะศึกษาเล่าเรียน บรรพชา วิชาและช่างทำคือผู้อาศัยของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ไม่มีใครรู้ว่าบทบาทของพวกเขาทำอะไร พ่ออธิบายแต่ละประเด็นด้วยตัวท่านเองเพื่อที่ลูกไม่จำเป็นต้องถามคำถาม ดวงวิญญาณสูงสุดซึ่งอาศัยอยู่บนยอดและแล้วจึงมีเหล่าเทพ พวกเขาทำให้สิ่งเหล่านั้นปะปนกันได้อย่างไร? เวลานั้นลูกๆรู้แล้วว่าพ่อเข้ามาในผู้นี้และเหตุนี้เองเราจึงเรียกท่านว่าบัพดาตา พ่อแยกต่างหากจากดาตา (พี่ชายที่อาวุโสกว่า) ซึ่งก็คือพ่อและบรรพชาคือดาตา ลูกได้รับมรดกของลูกจากชีวาผ่านผู้นี้ บรรพชาคือลูกๆของบรรพชา พ่อได้รับลูกมาเลี้ยงดูตามแผนของละคร พ่อพูดว่า: ผู้นี้เคยเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาอันดับหนึ่ง เขาได้ใช้ 84 ชาตเกิด เขาถูกเรียกว่าผู้ที่น่าเกลียดและสวยงามด้วยเช่นกัน กฤษณะสวยงามในยุคทองและเขากลับมาน่าเกลียดในยุคเหล็ก เขาไม่บริสุทธิ์และเวลานี้กลับมาบริสุทธิ์ สิ่งเดียวกันนี้ให้กับลูก นี่คือโลกยุคเหล็กและนั่นคือโลกยุคทอง ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับมันได้ ผู้ที่มาจากหลังไม่ได้ใช้ 84 ชาตเกิด พวกเขาจะใช้ชาตเกิดน้อยลงอย่างแน่นอน และดังนั้นพวกเขาปรากฏในมันได้ได้อย่างไร? บาบามีอธิบายเกี่ยวกับผู้ที่ใช้จำนวนชาตเกิดสูงสุดและผู้ที่ใช้จำนวนชาตเกิดน้อยที่สุด นี่คือนิรันดร พ่อเท่านั้นคือผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ท่านพูดความรู้ของตอนเริ่มต้นกลาง และตอนจบ พวกเขาทั้งหมดได้พูดว่า “เนติ เนติ” (ไม่ใช่สิ่งนี้และสิ่งนั้น) พวกเขาไม่รู้จักรดวงวิญญาณของตนเองและดังนั้นพวกเขาจะรู้จักพ่อได้อย่างไร? พวกเขาเพียงแค่พูดถึงดวงวิญญาณเพียงเพื่อได้พูดเท่านั้น พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย เวลานั้นลูกรู้ว่าดวงวิญญาณนั้นคงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดรและที่เขามีบทบาทที่ไม่สูญสลายของ 84 ชาตเกิดถูกบันทึกไว้ในเขา ดวงวิญญาณที่สูงสุดแสนเล็กน้อยนั้นมีบทบาททั้งหมดบันทึกอยู่ในเขา เป็นที่เข้าใจว่าผู้ที่รับฟังสิ่งนี้อย่างใส่ใจมากและเข้าใจด้วยเช่นกันคือผู้ที่ใกล้ชิด หากความรู้ไม่ได้นั่งอยู่ในสติปัญญาของพวกเขา ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าพวกเขาจะมาในภายหลัง จงจับชีพจรของพวกเขาในเวลาของการให้ความรู้นี้ ผู้ที่อธิบายก็ตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน นี่คือการศึกษาล่าเรียนของลูก อาณาจักรกำลังได้รับการก่อตั้งขึ้น บางคนประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงที่สุดและสถานภาพของราชา ในขณะที่ผู้อื่นกลายเป็นสาวใช้และคนรับใช้ของปวงประชา อย่างไรก็ตามเป็นความจริงที่ว่าไม่มีความทุกข์ในยุคทองนั้นถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งความสุขสวรรค์ เป็นเพราะว่าสวรรค์คงอยู่ในอดีตที่พวกเขาจดจำ ผู้คนคิดว่าสวรรค์ต้องอยู่เบื้องบน มีอนุสรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำของลูกถูกแสดงไว้ในวัดดิลวาลา อดิเทพ อดิเทวี และลูกๆ กำลังนั่งในโยคะบนพื้นและอาณาจักรได้รับการแสดงไว้เบื้องบน ผู้คนไปและดูสิ่งนั้นและให้เงินแต่พวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลย ลูกๆแต่ละคนได้รับตาที่สามของความรู้แล้ว ก่อนอื่นใดลูกๆรู้ชีวิตประวัติของพ่อแล้วลูกต้องการอะไรอีก? ด้วยการมารู้จักพ่อลูกก็เข้าใจทุกสิ่ง ดังนั้นลูกควรจะมีความสุข ลูกรู้ว่าเวลานี้ลูกจะไปสู่ยุคทองและสร้างปราสาทราชวังทองคำ ลูกจะปกครองที่นั่น สติปัญญาของลูกๆที่สามารถทำงานรับใช้จะรู้ว่าพ่อทางจิตของเขาให้ความรู้ทางจิตนี้ พ่อของดวงวิญญาณถูกเรียกว่าพ่อทางจิต ท่านคือผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ท่านให้มรดกแห่งความสุขและความสงบ ลูกสามารถอธิบายแก่พวกเขา รูปภาพของมันได้เกี่ยวกับชาวบาร์ตที่ใช้ 84 ชาตเกิด ลูกผ่านมาครึ่งวงจรและดังนั้นลูกสามารถใช้ 84 ชาตเกิดได้อย่างไร? เราใช้จำนวนของชาตเกิดมากที่สุด สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ลึกลับมากและต้องได้รับความเข้าใจ สิ่งหลักคือการเชื่อมสติปัญญาของลูกในโยคะกับพ่อเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ หากลูกสัญญาที่จะกลับมาบริสุทธิ์แต่แล้วก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ก็กระดุกของลูกจะถูกบดขยี้อย่างสิ้นเชิง จะเป็นราวกับว่าลูกตกลงมาจากตึกชั้นห้า สติปัญญาของลูกจะไม่สะอาดอย่างสิ้นเชิงและสำนึกของลูกจะเริ่มก่อก่รอน และแล้วลูกจะไม่สามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งใดได้เลย เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า: จงอยู่อย่างระมัดระวัง! อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานั้นได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เข้าใจละครนี้อย่างถูกต้องแม่นยำและกลับมาได้รับการปลดปล่อยจากบ่วงพันธะของมายา พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณเป็นภาพลักษณ์ที่อมตะ จดจำระลึกถึงพ่อและกลับมาบริสุทธิ์

2. กลายเป็นผู้เผยแพร่และผู้นำศาสนาที่แท้จริงและแสดงให้เห็นหนทางไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ให้คุณประโยชน์ทุกดวงวิญญาณในยุคบรรจบพบกันที่ให้คุณประโยชน์

พร: ขอให้ลูกอยู่อย่างตระหนักรู้ถึงพ่อและงานรับใช้ของลูก และดังนั้นกลับมาเป็นอิสระจากแรงดึงดูดทั้งหมด และสัมผัสกับสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคง

ผู้รับใช้จดจำระลึกถึงงานรับใช้ของเขาและผู้เป็นนายของเขาเสมอ ในทำนองเดียวกันลูกผู้รับใช้โลก ลูกๆผู้

รับใช้ที่แท้จริงไม่สามารถจดจำสิ่งใดนอกจากพ่อและงานรับใช้ เพียงทำสิ่งนี้เท่านั้นที่ลูกจะได้สัมผัสกับสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคง นอกจากความหวานชื่นของพ่อผู้เดียว แล้วทุกธรรมชาติดูจิตซัด เนื่องจากธรรมชาติความหวานของพ่อผู้เดียว ลูกไม่สามารถถูกดึงดูดไปที่สิ่งอื่นได้ การทำความพยายามอย่างจริงจังเพื่อที่จะมีสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงจะทำให้ลูกเป็นอิสระจากแรงดึงดูดทั้งหมด นี่คือนิยามปลายทางที่สูงส่งของลูก

คติพจน์: เพื่อที่จะสอบผ่านข้อสอบของสถานการณ์ที่เปราะบาง จงทำให้ธรรมชาติของลูกมีพลัง

***** โอม ขานติ *****

สัญญาณที่ละเอียดอ่อน: การนำวัฒนธรรมแห่งสัจจะและมารยาทอันดีงามมาใช้

หากลูกเห็นหรือได้ยินบางสิ่งที่ไม่จริง อย่าแพร่กระจายความเท็จนั้นไปสู่บรรยากาศ หลายคนบอกว่า “นั่นเป็นบาป และฉันทนเห็นใครทำบาปนั้นไม่ได้” อย่างไรก็ตาม การแพร่กระจายสิ่งที่ไม่จริงไปสู่บรรยากาศก็เป็นบาปด้วยเช่นกัน ลูกจะไม่แพร่กระจายสิ่งที่ลูกเห็นหรือได้ยินเช่นนี้ในครอบครัวทางโลกของลูก ลูกจะได้ยินมันด้วยหูของลูกและซ่อนมันไว้ในหัวใจของลูก การที่ใครสักคนแพร่กระจายสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไปรอบๆ ก็เป็นบาปด้วยเช่นกัน บาปเล็กน้อยเช่นนี้ทำให้ประสบการณ์ของการโอบรับจบสิ้นลง ดังนั้น จงเข้าใจปรัชญาอันล้ำลึกของกรรม และนำพลังแห่งสัจจะมาใช้ในรูปแบบที่แท้จริง